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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ.2561 

วันที่    5  เดือนเมษายน   2561 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  12.15  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายภัทรพงษ์  จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

2.  นายสักการ   ณิยกูล   ปลัดเทศบาล 

3.  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

4.  นางแก้วเรือน  นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

5.  นายธีระวัฒน์  ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

6.  นายบุญเกิด   ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

7.  นายจ าลอง   ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

8.  นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

9.  นางสุพิน   ดาวเรือง  หัวหน้าส านักปลัด 

10.นางสาวพัชรียา  เจ้ากลด ี  นักวิชาการสุขาภิบาล 

11.นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

12.นายพีราวัชร์  เขียววาท  วิศวกรโยธา 

13.นางสาวนภิาพร  บุญทาตุย้  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

14.นางนภาชาด  ชัยปินชนะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

15.นางสาวศุภลักษณ์  สามารถ  เจ้าพนักงานธุรการ 

16.นางอุชญา   นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

17.นางพวงทอง  เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

18.นางศิริกานต์  อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

19.นางสริิรัตน์   แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

20.นางนิตยา   เพ็งแชม่   นักวิชาการคลัง 

21.นางชินากานต์  เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

22.นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 
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23.นางสาวอรุณรัตน์  โกเลส   พยาบาลวิชาชีพ 

24.นายวิรัตน์   วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

25.นายพงศกร   กันทะส ี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

26.นางสาววรินทร  มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

27.นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ  

       เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  รองนายกเทศมนตรี

ต าบลสันป่าตอง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสักการ  ณิยกูล      1. แจ้งให้ที่ ประชุมทุกท่านทราบว่า   นายเกษม  ถาพินิจ  

นายกเทศมนตรี  ได้ย่ืนหนังสือลาออก   มีผลตั้งแต่วันที ่  2  เมษายน  

2561  ขณะนี้รอผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติการลาออก  และ

ปัจจุบันข้าพเจ้า  นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ต าบลสันป่าตอง  แต่บางเร่ืองต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการก่อนจึงจะ

ด าเนนิการได้  เช่น  เร่ืองการบริหารงานบุคคล   การท างานของเทศบาลขอให้

ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  และให้ทุกท่านได้ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ที่

ได้รับผิดชอบให้ดีที่สุด 

   2. เทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้รับโอน (ย้าย) นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี 

พนักงานเทศบาลต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล  จากเทศบาลต าบลบ้านด่าน  

จังหวัดระยอง  ต้ังแต่วันที่  2  เมษายน  2561 ขอเชิญแนะน าตัวตอ่ที่ประชุม 

นางสาวพัชรียา  เจ้ากลดี ข้าพเจ้า  นางสาวพัชรียา  เจ้ากลดี  ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล  

ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดล าปาง   ได้โอน (ย้าย) มายังเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

และจะต้ังใจปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งดทีี่สุด 

ที่ประชุม   รับทราบและยินดต้ีอนรับ 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  2.1 ประจ าเดือนมีนาคม 2561  ประชุมเมื่อวันที่  8 มีนาคม  2561 

ปลัดเทศบาล  ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

มีนาคม  พ.ศ.2561  ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอแก้ไขหน้า  18   ข้อความ  “นายกเทศมนตรี”   เน่ืองจาก ในการ

ประชุมคร้ังดังกล่าว  นายธนกร  อุดมพันธุ์  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  ได้

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ไมท่ราบว่าจะผิดหรือไม ่อย่างไร 

ปลัดเทศบาล   ขอให้ตัดข้อความ “นายกเทศมนตรี”  และแก้ไขเป็น  “นายธนกร  

อุดมพันธุ์”   

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

มีนาคม พ.ศ.2561  ประชุมเมื่อวันที่    8  มีนาคม  2561 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  3.1 แผนตัดต้นไม้ในพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า   ส าหรับแผนตัดต้นไม้ในพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้ท าการ

ส ารวจต้นไม้ที่จะท าการตัดทั้งหมดแล้ว   จะท าการตัดตามแผนแต่ปัญหา  

คือไม่มีสถานที่ทิ ้งเศษกิ่งไม้ ใบไม้  โดยแผนก าหนดตัดเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม 2561 

ปลัดเทศบาล   หากน ากิ่งไม้ ใบไม้กองไว้บริเวณที่ดิน  19 ไร่    และถ้าประชาชน

ต้องการก่ิงไม้ก็สามารถมาเอาได้   เป็นการดหีรือไม่ 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า   ส่วนใหญ่จะมาเลือกเอาเฉพาะไม้เนื้อแข็งเท่าน้ัน  จะเหลือเฉพาะไม้

เนือ้อ่อนที่ไม่มใีครต้องการ   และสว่นใหญ่ไม้ที่จะตัดในพื้นที่เทศบาลจะเป็นไม้

เนื้ออ่อนและเป็นใบไม้เป็นส่วนใหญ่   ไม่มีใครต้องการเพราะไม่สามารถท า

ประโยชน์ได้  ในวันนี้จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะขอนัดประชุมปลัดเทศบาล   

และชุมชนที่จัดส่งค ารอ้งมายังเทศบาลมาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล    1. ต้นไมข้องประชาชน  ให้ประชาชนตัดเอง 

   2. ตน้ไมท้ี่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง  ให้การไฟฟ้าด าเนินการ 

   3. ต้นไมใ้นที่สาธารณะ  ให้เทศบาลด าเนินการ 

ปลัดเทศบาล   ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกัน  หลังจากวันหยุดยาวประเพณี

สงกรานต์ 
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ประธานสภาเทศบาล   หากเทศบาลจะประชุมหารือ  ขอเสนอให้เชิญผู้ใหญ่บ้าน ประธาน

ชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลมาร่วมประชุมด้วย เ พ่ือหารือแนวทาง

ด าเนนิการร่วมกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   4.1 โครงการวันเทศบาล  ประจ าปี  2561 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   วันเทศบาล ประจ าปี 2561 ตรงกับวันอังคารที่ 24เมษายน  2561 

ซึ่งทุกปีในวันเทศบาลจะมีการพิจารณาพนักงานดีเด่น  โดยแบ่งออกเป็น  5 

ประเภท  ได้แก่  ประเภทสายบรหิาร  ประเภทสายปฏิบัตงิาน ประเภทประเภท

ลูกจ้างประจ า   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  และประเภทพนักงานจ้าง

ทั่วไป  ซึ่งจะให้ทุกท่านร่วมออกเสียงด้วย  ปีที่ผ่านมาก็พบว่ามีเพียงส่วนน้อยที่

ร่วมออกเสียง  ในปีนี้ปลัดเทศบาลให้แนวทางการด าเนินการว่าหากจะท าการ

ออกเสียงเพ่ือเลือกพนักงานดีเด่นควรก าหนดให้ออกเสียง 1วันให้แล้วเสร็จ

และนับคะแนนไปเลย ควรก าหนดวันออกเสียงวันไหนดรีะหว่างวันที่  9 , 10 , 

11  ที่ประชุมเห็นเป็นอยา่งไร 

ปลัดเทศบาล   ตามที่งานการเจ้าหน้าที่มาหารือที่ผ่านมาจะมีปัญหาคือกองงานไหนมี

คนมากส่วนใหญ่จะได้เปรียบเพราะจะให้คะแนนกันเอง  และสรุปว่าจะใช้

วิธีการต้ังกล่องแสดงความคิดเห็น   ก าหนด  1  วัน   ก าหนดวันจันทร์ที่ 9 

เมษายน  2561  ดีหรือไม่  หากใครที่ยังไม่มาใช้สิทธิ์ก็ให้งานบุคลากรไป

ตามมาให้ใช้สิทธิ์ให้ครบทุกคนต่อไป 

   ฝากงานธุรการ  ให้จัดหาปฏิทินต้ังโต๊ะ  มาต้ังไว้บนห้องประชุมเพ่ือที่

ประธานจะได้ดูวันเวลาไดชั้ดเจน 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ การเสนอรายช่ือพนักงานดีเด่น  หากจะสร้างแรงจูงใจให้กับคนแสดง

ความคิดเห็นโดยการลงช่ือคนโหวตดว้ยและน ารายช่ือมาจับฉลากหาผู้โชคดี   

นายสุพล  กันทาสม   ที่ผ่านมาพนักงานดีเด่นในกลุ่มต่าง ๆ ผู้บริหารเทศบาลจะเป็นผู้

คัดเลอืก  ซึ่งบางคร้ังอาจไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน  จึงได้มีการ

เสนอให้มีการโหวตรายช่ือ   ส าหรับวิธีการโหวตน้ันกลุ่มงานเดียวกัน จะเห็น

การท างานดว้ยกันได้ดีกว่าผู้บริหารเลอืก  เป็นการช่ืนชมบุคคลในกลุ่มเดียวกัน  

โดยงานบุคลากรจะท ารายช่ือและให้โหวตเฉพาะกลุ่ม   และส าหรับกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการเรียกประชุมทุกคนและให้โหวตในวันน้ัน
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และน าผลโหวตของทั้งกองมาสง่ที่งานบุคลากร  ท าให้ทุกคนได้ใช้เสียงครบทุก

คนไม่ตกหล่น  ส าหรับที่ปลัดเทศบาลเป็นห่วงว่ากองงานไหนมีคนมากจะได้

รางวัลน้ันไม่เสมอไปเพราะกองสาธารณสุขไม่ได้รับรางวัลทุกปี และคนงาน

กองสาธารณสุขยังลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่กองอื่น 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   สรุปวันที่  9  เมษายน  2561  งานการเจ้าหน้าที่จะต้ังกล่องแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือรับผลโหวต  ขอให้ทุกท่านมาใช้สิทธิ์ให้ครบทุกคนด้วย 

นางสุพิน  ดาวเรือง   ขอหารือกิจกรรมวันเทศบาลประจ าปี  2561  ซึ่งในปีที่ผ่านมาน้ัน

กิจกรรมของงานวันเทศบาลในภาคเช้าเป็นการสักการะพระภูมิเจ้าที่  และฟัง

ธรรมบรรยายบนห้องประชุมส านักงาน  มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น  

ส าหรับในปีนีส้มาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลขอเสนอว่า   ภาคเช้า

สักการะพระภูมิเจ้าที่  ในตอนสาย ๆ ท าบุญส านักงาน  และสืบชะตา  ซึ่งคาด

ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  และที่ผ่านมาเทศบาลได้นิมนต์

พระสงฆ์เพื่อท าพิธทีางศาสนา  จ านวน  9  รูป  หากจะนิมนต์พระสงฆ์เพ่ือท า

พิธทีางศาสนา  จ านวน  5  รูป  ไมท่ราบว่าจะสามารถท าได้หรอืไม่ 

นายภัทรพงษ์  จันทรต๊ิ์บ   สามารถนิมนต์ได้ทั้ง  9  รูป  และ  5  รูป  แล้วแต่สะดวกและความ

เหมาะสมของงบประมาณเทศบาล 

นางสุพิน  ดาวเรือง   ควรก าหนดเร่ิมกจิกรรมประมาณกี่โมง 

ที่ประชุม   เห็นควรก าหนดเวลาเร่ิมกจิกรรมต้ังแต่เวลา 08.00 น.  เป็นต้นไป   

นางสุพิน  ดาวเรือง   การแต่งกาย  สวมชุดพื้นเมือง  และขอสอบถามที่ประชุมเร่ืองการ

แข่งขันกีฬา  ว่าจะก าหนดประเภทกิจกรรมใดบ้าง ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าอากาศร้อน   

จึงไม่มกีารแข่งขันกีฬา  

ที่ประชุม    ก าหนดสีเสื้อ   ได้แก่  สีชมพู  และสีน้ าเงิน  หากท่านใดไม่มีเสื้อของ

เทศบาลสีดังกล่าว   สามารถใสเ่สื้ออื่นที่สีใกล้เคียงได้ 

ประธานสภาเทศบาล   อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกคน  หลังจากเสร็จ

กิจกรรมแล้วควรรับประทานอาหารร่วมกัน    อาจขอใช้สถานที่ของสมาคม

พ่อค้าสันป่าตอง    

นางสุพิน  ดาวเรือง   หลังจากการท าพิธีในช่วงเช้าแล้ว  ควรแข่งขันกีฬาเปตอง   จะได้ไม่

เสียเวลา  ภาคบ่ายจะได้แข่งขันกีฬาพื้นบ้านหรือกีฬาฟุตบอลต่อไปเลย  และ

จะให้เชญิแขกผูม้ีเกียรติมาร่วมงานเพ่ิมเตมิหรือไม่ 
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ประธานสภาเทศบาล   ขอเสนอว่าเน่ืองในวันเทศบาล  ควรเป็นกิจกรรมภายในเฉพาะ

เจ้าหน้าที่เทศบาลเท่าน้ัน 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า   ส าหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  หรือกีฬาที่ใช้เวลาในการ

แข่งขันไม่มากนัก  เช่น  ชักเย่อ     วิ่งกระสอบ  เก้าอี้ดนตรี  และกีฬาสากล  

ส าหรับผู้ชาย  ได้แก่ ฟุตบอล   ส าหรับผู้หญิง  ได้แก่  กีฬาแชร์บอล  ซึ่ง

สามารถเปลี่ยนตัวกันไดต้ลอดเวลา 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอเสนอการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  เช่น   การแข่งขันวิ่งกระสอบ  และ

ให้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าไปดว้ย ซึ่งสามารถแข่งไดท้ั้งชาย และหญงิ 

ที่ประชุม   สรุปกีฬาที่จะแข่งขันในวันเทศบาล ได้แก่  ฟุตบอล  และวิ่งกระสอบ 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ ส าห รับกีฬาควรมี หลากหลายประ เภทกีฬา   เ ช่น  ตะก ร้ อ  

วอลเลย์บอล   เปตอง  และฝากกองการศึกษาดูแลเร่ืองกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ในวันเทศบาลด้วย 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   ส านักปลัดเทศบาล 

   5.1 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา   ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 

   เดือนมกราคม 2561ใช้ไป 38,204.10 บาท เดือนกุมภาพันธ์  2561

 ใช้ไป  31,297.20  บาท  ใช้พลังงานลดลง 6,906.90  บาท   

   ต้ังงบประมาณไว้  400,000.-บาท  โอนลด  47,000.-บาท  ใช้ไป  

176,380.09  บาท  คงเหลอื  176,619.10  บาท 

   ค่าไฟฟ้า 

   เดือนกุมภาพันธ์  2561  ใช้ไป  36,794.28  บาทเดือนมีนาคม 

2561  ใช้ไป  56,983.94  บาท    คงเหลอื  20,189.66  บาท 

   ต้ังงบประมาณค่าไฟฟ้าไว้ 550,000.-บาท ใช้ไป 289,072.34  บาท  

คงเหลอื  260,927.66  บาท 

ปลัดเทศบาล   งบประมาณที่ต้ังไว้คาดว่าจะเพียงพอที่จะใช้จา่ยตลอดทั้งปี 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.2  รายงานความคืบหน้าโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน  

ในช่วงปิดภาคเรยีน  ประจ าปี  พ.ศ.2561  (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา   ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน

ในช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปี พ.ศ.2561  ซึ่งประกาศรับสมัครต้ังแต่วันที่ 5 – 23  

มีนาคม  2561   และเร่ิมท างานในวันที่ 2 – 30  เมษายน 2561  มีนักเรยีน 

นักศึกษามาสมัครจ านวนทั้งสิ้น  22  คน  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ  

21  คน  อีก  1  คน  คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเน่ืองจาก  ไม่อยู่ในพื้นที่เทศบาล

ต าบลสันป่าตอง    อัตราค่าแรงตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เร่ือง  

อัตราค่าจา้งขั้นต่ า (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  19 มกราคม  2561  ค่าแรงจังหวัด

เชียงใหม่วันละ  320.-บาท    เฉล่ียแล้วไดป้ฏิบัตงิานคนละ  4  วัน  และจะมี

อีก  4  คน  ที่จับฉลากไดท้ างาน  5  วัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.3 รายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน  (งานป้องกันฯ) 

นายพงศกร  กันทะสี   งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ได้ท าการฉีดละอองน้ าบริเวณที่ดิน  

19  ไร่   และพ่นบริเวณอาคารส านักงานเทศบาล  ทุกวันจันทร์  วันพุธ  และวัน

ศุกร์   และแจ้งประชาสัมพันธ์งดการเผากิ่งไม้ในที่โล่ง    มีการด าเนินคดีกับผู้เผา

ในที่โลง่แจ้งดว้ย  ซึ่งต าบลยุหว่า  โดนจับเน่ืองจากเผาในที่โลง่  จ านวน  1  ราย 

ปลัดเทศบาล   ตามที่งานป้องกันฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  จึงขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์

งดการเผาในที่โลง่ให้ประชาชนในพืน้ที่ทราบดว้ย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.4  รายงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ประจ าปี พ.ศ.2561  

(งานพัฒนาชุมชน) 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ในวันที่  25  มีนาคม  2561  ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุ  ประจ าปี  พ.ศ.2561  โดยจัดอบรมบรรยายให้ความรูเ้ร่ือง  ทิศทาง

และแนวทางการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ  และสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ    

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
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   วันที่  29  มีนาคม  2561  ทัศนศึกษาดูงานเทศบาลต าบลบ้านตาก  

จังหวัดตาก  ดูการสาธิตการท าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง  การสานตะกร้าทุเรียน     

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   และทัศนศึกษาดูงานบริเวณเขื่อนภูมิพล  

เข้ารับการการบรรยายเร่ืองการผลิตไฟฟ้า  และความเป็นมาของการสร้าง

เขื่อนภูมิพล    ส าหรับค่าใช้จ่ายตามโครงการ   ต้ังไว้  60,000.-บาท  ใช้ไป  

39,700.-บาท   

   แบบสอบถาม  ภาพรวม  ด้านการจัดการ ค่อนข้างดี   ส าหรับ

ข้อเสนอแนะ  ต้องการให้เปลี่ยนสถานที่ ศึกษาดูงานไปเร่ือย ๆ  และท า

กิจกรรมทุก ๆ ปี 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.5 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2550 (งานนติิการ) 

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ ได้ รับหนังสือจากที่ว่ าการอ า เภอสันป่าตอง  ซึ่ งแจ้งเวียนมติ

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2550    เร่ือง แนวทางปฏิบัติกรณี

ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปด าเนินการในที่ดินของ

เอกชนเพ่ือให้มกีารใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ทราบและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ให้ถูกต้องตอ่ไป   

ส าหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีเอกสารหลักฐาน กรณีที่

ทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีราษฎรแสดงความประสงค์จะ

อุทิศที่ดิน หรือกรณีเข้าไปด าเนินการในที่ดินของเอกชน 

1. กรณีที่มีผูอุ้ทิศที่ดนิให้กับทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเข้าไป

ด าเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ให้เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานน้ัน ซึ่งได้รับอุทิศที่ดินจากราษฎรหรือเข้าไปด าเนินการ

ในที่ดินเอกชน  จัดท าหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการ

อุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไป

ด าเนนิการ 

2. หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของที่ดินสามารถท าการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมรับโอนที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ

ส านักงานที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนได ้ ก็ให้ด าเนินการดว้ย 
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3. ส าหรับกรณีที่ราษฎรอุทิศที่ดินให้รัฐหรือรัฐเข้าไปด าเนินการใน

ที่ดินของเอกชนซึ่งไดด้ าเนนิการมาแลว้  หากหน่วยงานของรัฐและ

เจ้าของที่ดินสามารถด าเนินการตามข้อ 1  และข้อ  2  ได้เพียงใด

ก็ให้ด าเนินการต่อไปดว้ย 

4. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อุทิศ

ที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไป

ด าเนินการ  เท่าที่พอจะด าเนินการให้ได้  เช่น  อาจก าหนดให้

เจ้าหน้าที่เข้าไปด าเนินการ  ณ  ภูมิล าเนาหรือที่ผู้อุทิศที่ดินให้ได้

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูอุ้ทิศที่ดิน  เป็นต้น 

ส าหรับในสว่นของเทศบาลจะด าเนนิการโดยการโอนที่ดิน   และมีการ

ร้องเรียนกรณีการใช้ที่วัด แม้ว่าวัดน้ันจะเป็นวัดร้างหรือไม่มีผู้อาศัย  มีการ

ร้องเรียนวัดหนองม่วง  จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นวัดร้าง  และใช้พื้นที่เป็นศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  ชาวบ้านท าการร้องเรียนต้องท าการร้ือถอนออก   

และการร้องเรียนร้านซ่อมรองเท้าบริเวณตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ      

เซเว่นอิเลเว่น   สาขาตลาดมะจ าโรง  แนวทางการแก้ไขหมวดการทาง

สันป่าตอง  สภ.สันป่าตอง  สถานีทดลองข้าวสันป่าตองได้หารือแนว

ทางแก้ไขและ  นายเกษม  ถาพินิจ   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี ได้มีแนวทาง

เบือ้งต้นแก้ไขโดยหาให้ร้านซ่อมรองเท้าย้ายไปอยู่ที่กาดสลบีัวตองต้ังแต่เดือน

เมษายนเป็นต้นไป  แตป่ัจจุบันร้านรองเท้ายังไม่ได้ย้ายไปอยู่ตลาดสลีบัวตอง  

ขอหารือที่ประชุมว่าจะสามารถด าเนินการได้หรอืไม ่อย่างไร     

ปลัดเทศบาล   อ านาจการแกไ้ขปัญหาเป็นของหมวดการทางเพราะร้านรองเท้าอยู่ใน

พ้ืนที่ของหมวดการทาง  ให้แก้ไขปัญหาได้ตามอ านาจ แต่หากให้ร้านซ่อม

รองเท้าไปอยู่กาดสลีบัวตอง จะสามารถด าเนินการได้หรอืไม่ 

นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์ กาดสลีบัวตองน้ันได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากธนารักษ์จังหวัด

เ ชียง ใหม่   ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ให้ด า เ นินการใ ช้ เป็น พื้นที่

สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ต่อมาภายหลังได้ขอใช้พื้นที่เพ่ือ

เป็นสถานที่จ าหน่ายสนิค้าและแสดงผลติภัณฑ์ของอ าเภอสันป่าตอง 

ปลัดเทศบาล  สรุปให้หมวดการทางสันป่าตองได้ด าเนินการพิจารณาตามอ านาจ   

สั่งการ  และเทศบาลไม่อนุญาตให้เข้าไปต้ังร้านในพื้นที่กาดสลีบัวตองเพราะ

ไมเ่ข้าหลักเกณฑ์ที่ขออนุญาตกับเจ้าของพืน้ที่ 
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นางแก้วเรือน  นนเทศา  ร้านซ่อมรองเท้าได้อยู่ที่บริเวณดังกล่าวมานานแล้ว และไม่ใช่คนใน

พ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  และเจ้าของร้านนิสัยก้าวร้าว  และร้านค้าไม่

เป็นระเบียบอยากท าอะไรก็ท า  ทางชุมชนได้ขอให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ไม่ยอม

เป็นด้ือร้ันไมฟั่งความเห็นคนอื่น 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

   กองคลัง 

 5.6 สรุปรายรับ – รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  

เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2561  (งานการเงินและบัญชี) 

นางศิริกานต์  อุนจะน า   สรุปรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561   

   รายรับตามงบประมาณ  32,303,861.34  บาท 

   รายจ่ายตามงบประมาณ 22,228,995.50  บาท 

   รายรับสูงกว่าจ่ายจริง  10,074,865.84  บาท 

   เงินฝากธนาคาร   41,269,492.35  บาท 

   เงินรับฝาก  13  รายการ   1,286,313.24  บาท 

   รายละเอียดเงินค้างจ่าย    3,395,374.00 บาท 

   รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม     306,600.00 บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองช่าง 

  5.7  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ประจ าปี พ.ศ.2561  

รายงานเดือนมีนาคม  2561  (งานไฟฟ้าฯ) 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   ในรอบเดือนมีนาคม  พ.ศ.2561  ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

สาธารณะ   ในวันที่ 7  และวันที่  21  มีนาคม  2561 ระหว่างเวลา  

18.00 - 22.00 น.  รายละเอียดดังนี้ 

   วันที่  7  มีนาคม  2561  

1. ซ่อมไฟฟ้าบริเวณถนนอ้อมอ าเภอ  

2. ซ่อมไฟฟ้าบริเวณชุมชนบ้านไร่ เยื้องร้านลาบไก่ 

3. ซ่อมไฟฟ้าบริเวณชุมชนช่างกระดาษซอย 2 

4. ซ่อมไฟฟ้าบริเวณชุมชนสันป่าตอง 

 



11 
 

   วันที่  21  มีนาคม  2561 

   1. ซ่อมไฟฟ้าบริเวณบ้านต้นผึ้ง – สันคะยอม   1  จุด 

   2. ซ่อมไฟฟ้าบริเวณชุมชนบ้านพักป่าไม้  ใกลร้้านจัดแจ๋งแป๋งงาม  1 จุด 

   3. ซ่อมไฟฟ้าบริเวณชุมชนมะจ าโรง  1  จุด 

   4. ซ่อมไฟฟ้าบริเวณหลังสถานธนานุบาลเทศบาลฯ  1  จุด 

   ขอรายงานโครงการท าความสะอาดล าเหมืองและคูคลอง  ประจ าปี 

พ.ศ.2561   ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ เร่ิมด าเนินการในวันที่  

2  เมษายน  2561   ซึ่งมผีู้มีรายช่ือตามประกาศ  9  คน  มาท างาน  7  คน  

และได้ประชุมขอขยายเวลารับสมัครรอบ  2  ได้คนงานเพ่ิมเติม  2  คน  และ

จะเร่ิมปฏิบัตงิานในวันที่  17  เมษายน  2561  ล าเหมืองในพืน้ที่  47  สาย   

ตามแผนการปฏิบัติงานจะด าเนินการ  10  สายแรก  คือ  ล าเหมืองร้องกุ่ม  

รางระบายน้ าหลังร้านลาบไก่  ล าเหมืองรนิ  ล าเหมืองช่างกระดาษ  ล าเหมือง

ถนนสันป่าตอง – ล าพูน  ล าเหมืองบ้านสันป่าตอง- ล าพูน  ล าเหมืองบ้าน

อาจารย์ณรงค์     ล าเหมืองที่ดิน  19  ไร่  ล าเหมืองชลประทาน-วัดกลางทุ่ง  

และล าเหมืองวัดกลางทุ่ง 

ปลัดเทศบาล   ขอสอบถามอายุของแรงงานขุดลอกล าเหมืองว่าส่วนใหญ่อายุ

ประมาณเท่าไร 

จอ.สุวัธชัย กลอบค า   มีอายุ  20  คน  1  คน  อายุห้าสิบกว่า  1  คน และที่เหลืออายุเกิน  

60 ปี   และมีอายุเกิน  70 ประมาณ  2  คน มาขอท างานแตไ่มข่อรับไว้ 

ปลัดเทศบาล   รับทราบ 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   เน่ืองจากฝ่ายโยธา  มีเร่ืองหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการก่อสร้างของ

เทศบาล   งบประมาณงานสวนสาธารณะที่ ได้ต้ังงบประมาณไว้  ปัจจุบันมี

งบประมาณเหลอืประมาณสองพันกว่าบาท   ซึ่งได้โอนลดงบประมาณจากค่า

เช่าบ้านมาสมทบแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ  คาดว่าจะใช้งบประมาณอีกมากเพ่ือ

จัดซื้อวัสดุมาใช้ในกิจการของเทศบาล  ที่ผ่านมาได้จัดซื้อหลอดไฟฟ้าจ านวน

สามร้อยกว่าหลอด  ปัจจุบันเหลือประมาณ  40 หลอด  และจะตอ้งจัดซือ้เพ่ือ

ใช้งานอีก  จึงขอสอบถามงบประมาณจากกองอื่นว่ามีเหลอืจ่ายหรือไม่ เพ่ือจะ

ได้ขอโอนลดงบประมาณต่อไป 
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   ส าหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 19 ไร่  ได้ส่งมอบงานจ้างไปแล้ว   

กองช่างรับภาระในการดูแลสนามกีฬา  คงค้างงานก่อสร้างถนนลาดยางชุมชน

มะจ าโรง  เน่ืองจาก  จะต้องมีการแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้าง ขณะนี้ให้ผู้

รับจ้างหยุดการก่อสร้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้งบประมาณจากจังหวัด และ

ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้แก้ไขกอ่นจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ หารือประเด็นรับผิดชอบการดูแลท าความสะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาล  

เพราะปัจจุบันคนงานกองช่างต้องดูแลรับผิดชอบสนามกีฬา  19  ไร่   

   และในช่วงวันหยุดสงกรานต์  ในวันที่  14  จะต้องท าการดูแลรดน้ า

ต้นไมห้น้า ธกส. และถนนเชียงใหม่ – ฮอด  และหากเข้าสู่ฤดูฝนจะต้องท าการ

ตัดหญ้า 

   มีภารกิจดูแลต้นไม้กิ่งไม้ในพื้นที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับงบประมาณที่กองช่างได้สอบถามที่ประชุม  ให้เจ้าหน้าที่ท า

เร่ืองโอนงบประมาณเพ่ือให้มงีบประมาณให้เพียงพอต่อไป 

นางแก้วเรือน  นนเทศา   ขอหารือที่ประชุม  ตามโครงการก่อสร้างถนนบริเวณชุมชนมะจ าโรง  

ซึ่งปัจจุบันไดห้ยุดการก่อสร้างไป   เน่ืองจากถนนมีระดับต่างกันมากเกรงว่าจะ

เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เสน้ทาง   ขอเทศบาลโปรดพิจารณาแก้ไขด้วย 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ขอความอนุเคราะห์หากท่านใดพบเจอถนนใน

พ้ืนที่เป็นหลุมบ่อ  ถ่ายภาพแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์ด้วย  กองช่างจะได้

ด าเนนิการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดเีพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้เสน้ทางต่อไป 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ ตามโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณชุมชนบ้านไร่  ปัญหาคือยัง

ไมไ่ด้รับอนุญาตจากเจ้าของพืน้ที่ จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของพืน้ที่กอ่น   

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   ขอหารือที่ประชุมว่าต่อไปหากเจ้าของพื้นที่ ไม่ได้ รับอนุญาตให้

ด าเนินการไม่ควรน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาโครงการน้ัน ๆ 

เพราะจะเกิดปัญหาในภายหลังได้  และโครงการที่มีปัญหาควรยกเลิกโครงการ

น้ัน ๆ ดหีรือไม่ 

ปลัดเทศบาล   เน่ืองจากโครงการได้อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2561  ไปแล้ว  ควรด าเนินการต่อไปด้วย  แต่ต่อไปควรตรวจสอบและ

ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนน าเข้าสภาเทศบาลหรือบรรจุ ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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  กองการศึกษา 

 5.8 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประจ าปี  พ.ศ.2561 

นางชินากานต์ เจริญสุข   โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ.2561  ในปีนี้ก าหนด

จัดโครงการในวันที่  20  เมษายน  2561  และจะด าเนินการเตรียมการจัด

สถานที่ในวันที่  17  เมษายน  2561  ส าหรับประธานในพิธีคือนายอ าเภอ

สันป่าตอง  การแต่งกายสวมชุดพื้นเมือง   ส าหรับกิจกรรมในโครงการจะมี

การแสดงของตัวแทนผู้สูงอายุ  จ านวน  2  ชุด  สถานที่จัดกิจกรรมคือหน้า

อาคารกองคลัง  เร่ิมเวลา  08.30  น.  ส าหรับก าหนดการจะได้แจกให้ทุก

ท่านต่อไป  ในปีที่ผ่านมาใช้เวทีเล็ก  โต๊ะ 60 ตัว  เก้าอี้ 100 ตัว พัดลม 4  ตัว  

รายละเอียดอื่นจะประสานงานกับคณะกรรมการด้านฝ่ายสถนที่ในวันที่  17  

ต่อไป  และค าสั่งที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วจะมีรายช่ือผู้บริหารอยู่  จะต้องแก้ไข

ใหม่หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล   ควรแก้ไขค าสั่งโดยเปลี่ยนแปลงรายช่ือจากคณะผู้บริหาร  เป็นสมาชิก

สภาเทศบาลแทน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.9 การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายสุพล  กันทาสม   การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ปัญหาที่

พบคือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาด ไม่สามารถจัดซื้อได้ในช่วงนี้ จึงยังไม่ได้

ก าหนดการออกบริการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่  ตามแผนการ

ด าเนินงานเดิมก าหนดไว้จะด าเนินการในช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2561    

จึงขอแจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ  จะต้องเลื่อนก าหนดการ

ออกไปก่อน  ในปีที่ผ่านมาได้ท าประมาณกลางเดือนเมษายน   ซึ่งได้สั่งซื้อไป

แล้วเมื่อเดอืนมีนาคม  2561 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.10 การรณรงค์ตรวจร้านอาหารในพ้ืนที่ 

นายสุพล  กันทาสม   การรณรงค์ตรวจร้านอาหารในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง           

ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในวันที่  30  มีนาคม  2561  ที่ผ่านมา  

ช่วงน้ีเป็นการออกตรวจร้านอาหาร  มีการตรวจสอบ  2  ลักษณะ  ได้แก่  

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร  ซึ่งการตรวจรา้นอาหารมีเกณฑ์ชี้วัดอยู่  15  ข้อ 

และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  มีเกณฑ์ชี้วัด  12  ข้อ   เมื่อตรวจสอบผ่าน

เกณฑ์แลว้จึงจะมอบป้ายรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการต่อไป  บางร้าน

ก็เปิดกลางวันเจ้าหน้าที่ก็ออกตรวจในเวลากลางวัน บางร้านเปิดในเวลา

กลางคืนเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกตรวจในเวลากลางคืน  บางคืนปฏิบัติหน้าที่แล้ว

เสร็จถึงสามทุ่ม   

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.11 การตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.2561 

นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส ส าหรับการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.2561  โดยก าหนดตรวจ

สุขภาพเมื่อวันที่  14  และ  21 มีนาคม  2561  ที่ผ่านมา  รายช่ือผู้ประสงค์

ตรวจสุขภาพประจ าปีทั้งสิ้น  54คน เข้ารับการตรวจจ านวน  46  คน        

คิดเป็นร้อยละ  85.18  ส าหรับผลการตรวจผู้รับการตรวจได้รับฟังจาก

แพทย์ในวันที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว  แต่ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งผลตรวจใน

ภาพรวมมายังเทศบาลต่อไป  หากไดรั้บแลว้จะน าเรียนที่ประชุมต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.12 คุณภาพอากาศในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายสุพล  กันทาสม   ได้รับการประสานงานเป็นการส่วนตัวจาก คุณวิจิตร  ปุกค านวล  

สถานที่ประกอบการ  บ้านอุเม็ง   และดร.พิสิทธิ์  ได้จัดท าอุปกรณ์ตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ  มาติดต้ังให้กับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  และได้ขอ

อนุเคราะห์ให้มาติดต้ังในเทศบาลต าบลสันป่าตอง  โดยได้มาติดต้ังให้แล้วเป็น

อุปกรณ์ขนาดเล็ก  และเช่ือมต่อกับสัญญาณไวไฟของเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่  ซึ่งสามารถเข้าไปดูคุณภาพอากาศใน

พ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าตองสามารถแอดไลน์ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน

แล้ว  และสามารถเข้าดูได้ที่เว็ปไซต์ โดยพิมพ์ค าว่า AQITH.COM และจะได้

ประสานงานขอให้ติดต้ังเพ่ิมเติม  ปัจจุบันอ าเภอสันป่าตองมีการติดต้ัง

เคร่ืองวัดคุณภาพอากาศจ านวน  2  แห่ง  คือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  

และเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
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ที่ประชุม   รับทราบ 

ปลัดเทศบาล   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ปลัดเทศบาล   ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    12.15  น. 

 

 (ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 

 (ลงช่ือ)............................................ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                  (   นายสักการ      ณิยกูล    )  

                    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่

        นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 
 


